

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 ฉบับที่ 1

“แมลงกระเบื้อง” ตัวการก่อโรคอาหารเป็นพิษ พบที่ไหนให้รีบกำจัด



“นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง” แจ้งว่า ได้รับรายงานจากนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ มีการพบแมลงกระเบื้องเข้ามาอาศัยในบ้านเรือนของเกษตรกรสร้างความรำคาญจำนวนมาก ซึ่งจากข้อมูลของสำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข รายงานว่า “แมลงกระเบื้องเป็นแมลงที่น่าเชื่อโรคมานานได้ โดยเฉพาะโรคอาหารเป็นพิษ โรคอุจจาระร่วง และภูมิแพ้” เนื่องจากแหล่งที่อยู่อาศัยของด้วงชนิดนี้มาจากแหล่งสกปรก หากเข้าสู่อาจทำให้หูดักเสบได้ อาจทำให้เกิดโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารหรือแพ้ที่ผิวหนังได้ จากกลิ่นของมัน เกี๊ยงและขนที่หลุดร่วง หรือแม้กระทั่งหนามที่ขา

การป้องกันกำจัดโดยผสมผสาน (IPM)

ในการป้องกันกำจัดแมลงกระเบื้อง หลักการคือลดหรือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของด้วง โดยรักษาความสะอาดบ้านเรือนและบริเวณบ้านให้โล่งเตียน กำจัดเศษใบไม้ทับถม ส่วนเศษมูลสัตว์ที่จะทำเป็นปุ๋ยคอกควรตากแดดให้แห้งแล้วเก็บไว้ในถุงที่มิดชิด หรือนำไปใช้ใส่ต้นไม้ทันที

☑ การป้องกันและกำจัดไม่ให้ด้วงเข้าไปอยู่ในบ้าน

- ใช้แสงไฟนีออนดักล่อด้วงตัวแก่ก่อนที่จะเข้าบ้าน ด้วงชอบเล่นไฟนีออนตอนกลางคืนโดยให้ต่อหลอดไฟนีออนออกห่างจากตัวบ้านประมาณ 5-10 เมตร สูงจากพื้นประมาณ 2 เมตร ทำคอมสั้งกะลี้โค้งๆ ครอบเหนือหลอดไฟไว้ แล้ววางกะละมังบรรจุน้ำครึ่งกะละมังผสมผงซักฟอก 1-2 กำมือคนให้ละลายไม่ต้องให้มีฟองวางไว้ได้หลอดไฟ เมื่อมีฝูงด้วงมาเล่นไฟแล้วบินชนคอมไฟ ด้วงจะตกลงในกะละมังเมื่อปีกเปียกน้ำผสมผงซักฟอกจะไม่สามารถไต่หรือบินขึ้นมาได้และจมน้ำตายในที่สุด

☑ การกำจัดด้วงชนิดนี้แบบถาวร

- ใช้สารเคมีที่มีชื่อว่าสารไพรีทรอยด์ชนิด ไซฟลูทริน (cyfluthrin) สูตรน้ำมันละลายน้ำ (สูตร EC) โดยนำสารเคมีไปผสมกับน้ำให้น้ำยาที่มีตัวสารออกฤทธิ์ 0.2 กรัมในน้ำยาที่ผสมแล้ว 50 มิลลิลิตร แล้วนำไปฉีดพ่นโดยใช้เครื่องพ่นแบบสูบอัดลม พ่นให้ละอองน้ำยาตกลงถูกตัวแมลงเป้าหมาย หรือพ่นบนพื้นผิวแหล่งที่อยู่อาศัยของด้วงเพื่อฆ่านิวด้วย โดยพ่นในปริมาณ 50 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่หนึ่งตารางเมตร หรือหากจะพ่นตามผนังอาคารบ้านเรือนที่ด้วงเคยมาเกาะก็สามารถทำได้แต่ต้องเลือกใช้สารไซฟลูทรินแบบสูตรผงละลายน้ำแทน (สูตร WP) เนื่องจากถ้าใช้สูตรน้ำมันพ่นบนผนังไม้ อิฐหรือปูนผนังเหล่านี้จะดูดตัวสารออกฤทธิ์เข้าไปในเนื้อของมันเสียหายเพราะสูตรน้ำมันจะมีอนุภาคเล็กกว่าแบบสูตรผง ฤทธิ์ของสารเคมีดังกล่าวเมื่อถูกตัวด้วงจะทำให้ด้วงตายภายใน 24 ชั่วโมงและมีฤทธิ์ตกค้างบนผนังอาคารบ้านเรือนประมาณ 6 เดือน ด้วงจะได้ไม่มาเกาะอีก สารเคมีมีฤทธิ์ตกค้างน้อยสามารถพ่นซ้ำได้ทุก 6 เดือน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่...สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง หรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน